



ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง เรียกตัวสำรองในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มาดำเนินการมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีการสละสิทธิ์ไม่มาดำเนินการมอบตัว ทำให้จำนวนนักเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่ประกาศรับเข้าศึกษา ดังนั้น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศทำการเรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือก บัญชีสำรอง ตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย มาดำเนินการมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้นักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกเป็นไปตามลำดับจากประกาศรายชื่อ บัญชีสำรองดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

นักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือก บัญชีสำรอง ในลำดับที่ ๑ - ๑๐๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน EIS (English Integrated Studies)

นักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือก บัญชีสำรอง ในลำดับที่ ๑ - ๓

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน ศิลปสร้างสรรค์

นักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือก บัญชีสำรอง ในลำดับที่ ๑ - ๘

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

นักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือก บัญชีสำรอง ในลำดับที่ ๑ - ๓๐

ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ มาดำเนินการมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระบบรายงานตัวออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าศึกษา หากนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศไม่มาดำเนินการมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และโรงเรียนจะทำการเรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือก บัญชีสำรอง ในลำดับถัดไปมาดำเนินการมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

อนึ่ง นักเรียนที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการชำระซ้ำ และการชำระไว้เกินกว่าจำนวนที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์)

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร